

25 เมษายน 2558 หน้า 7



**สะท้อนอนาคตยางพาราหลังเออีซี**  
ไทยต้องเป็น 'ศูนย์กลางยางโลก!'

หน้า 10

ท่ามกลางการวิกฤติราคายางพาราที่ตกต่ำสุดเท่าที่เคยมีมา ก็โลกมีละ 50 บาท มายาวนานต่อเนื่องเป็นแรมปี แต่อีกมุมหนึ่งของพื้นที่ปลูกยางพาราในกลุ่มประเทศในอาเซียนพบว่า มีการเพิ่มพื้นที่ขึ้นเรื่อย โดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้านของไทย ล่าสุดพบว่า มีนักลงทุนจากจีน มาเลเซีย ไทย เวียดนาม รวมถึงเกาหลีใต้ ไปสัมปทานพื้นที่เพื่อปลูกยางพาราในรูปแบบของเกษตรพันธสัญญา หรือคอนแทร็กฟาร์มมิงใน ส.ป.ป.ลาว ในพื้นที่ 1.69 ล้านไร่ กัมพูชา 1.29 ล้านไร่ และเมียนมาร์อีก 0.88 ล้านไร่ ทำให้หลายภาคส่วนต่างวิตกว่า หลังจากทีอาเซียนรวมตัวเป็นหนึ่งในเดียวภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ "เออีซี" ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นี้ อนาคตยางพาราไทยจะไปทิศทางใด

จากการระดมสมองของตัวแทนภาครัฐ นักวิชาการ และภาคเอกชน ในวงสัมมนาเวที

## สะท้อนอนาคตยางพาราหลังเออีซี ไทยต้องเป็น 'ศูนย์กลางยางโลก!'



อานนท์ ปงศ์ทอง



ประเทศไทยกับ Global Connectivity เรื่อง "AEC : อนาคตยางพาราไทย วิกฤตหรือโอกาส" ซึ่งจัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์และศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรั่ม ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว ต่างเห็นพ้องต้องกันว่า การรวมตัวเป็นเออีซี จะเป็นโอกาสดีสำหรับประเทศ แต่ต้องเร่งผลักดันให้ยุทธศาสตร์ยางพาราเป็นรูปธรรม ทั้งเพิ่มสัดส่วนเชิงยางพาราในประเทศแทนพึ่งพาการส่งออก มุ่งเป้าขยายให้ไทยเป็นศูนย์กลางยางพาราโลก และต้องเป็นผู้กำหนดราคาเองด้วย

นายอานนท์ ปงศ์ทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวระหว่างปาฐกถาพิเศษ "ทิศทางยางพาราไทย" ว่า ต้องพัฒนาตลาด

กลางยางพาราไทยให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างมาตรฐานและระบบการส่งมอบ รวมทั้งต้องสนับสนุนให้ตลาดกลางยางพาราเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสร้างตลาดซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศให้มากขึ้นจากเดิม 14% เป็น 20-30% ที่สำคัญจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ดำเนินการแบบเจาะลึกลงรายละเอียดให้ชัดเจน ไม่ใช่วิเคราะห์ข้อมูลกว้างๆ หรือบริหารแบบเสียโอกาส แต่ต้องบริหารแบบเสียตื้อ เพื่อกำจัดปีศาจที่ซ่อนอยู่ในนโยบาย

สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาราคายางพารามี 16 โครงการ 4 แนวทางแก้ไขปัญหา

คือ ลดผลผลิตยางลง ด้วยการโค่นต้นยางหมดอายุทิ้งภายใน 7 ปี ซึ่งรัฐบาลกำลังใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวมาตรา 44 โค่นต้นยางในพื้นที่ป่าสงวนจากเดิมไม่สามารถทำได้ นอกจากนี้จะต้องเพิ่มสภาพคล่องสินเชื่อสนับสนุนสถาบันการเกษตรกรรมและสนับสนุนเอกชนแปรรูปยาง เป็นต้น

ด้าน ผศ.ดร.อัคร พิศาลวานิช คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมามีประเทศไทยส่งออกยางพารามากที่สุดในโลก 4.1 ล้านตัน มีมูลค่ารวมกว่า 4 แสนล้านบาทต่อปี แต่พื้นที่ปลูกยางพารามากที่สุดคืออินโดนีเซีย ปลูกแล้ว 23 ล้านไร่ รองมาไทย 20.7 ล้านไร่ ตามมาด้วยจีน 7.1 ล้านไร่ และมาเลเซีย 6 ล้านไร่ ซึ่งประเทศในกลุ่มอาเซียนให้ความสำคัญกับยางพาราอย่างมาก โดยเฉพาะมาเลเซียซึ่งเป็าจะเป็นศูนย์กลางยางพาราและผลิตกึ่งยางพาราของโลกในปี ค.ศ.2020 แต่เห็นว่าไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางยางพาราโลกมากกว่า เพราะมีวัตถุดิบและมีตลาดใหญ่กว่ามาเลเซียด้วย ฉะนั้นการรวมตัวเป็นเออีซี ถือเป็นโอกาสของยางพาราไทย ถ้าสามารถผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางยางพาราโลกได้



## สรุปผลวันยางพาราแห่งชาติเพื่อต่อยอดขยายผล

นายประสิทธิ์ หนิดเสน รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เปิดเผยถึงการจัดงาน “วันพระยารัษฎา บิดายางพาราไทย และวันยางพาราแห่งชาติ ประจำปี 2558” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-10 เมษายน 2558 ที่ผ่านมานี้ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ว่า ประสบผลสำเร็จอย่างน่าพอใจ มีประชาชน เกษตรกร พ่อค้า ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานจำนวนมาก โดยเฉพาะพิธีเปิดได้จัดอย่างยิ่งใหญ่ มีนายอำเภวยาง ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง



เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานและอดีตนายกรัฐมนตรีนายชวน หลีกภัย ร่วมในพิธีเปิดด้วย โดย สกย. ได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จัดขึ้นเป็นารรวม 2 งานเข้าด้วยกัน คือ งานวันพระยารัษฎา และงานวันยางพาราแห่ง



ชาติ ซึ่งได้จัดภายใต้แนวคิด “ฝ่าวิกฤติยางพารา พัฒนาอย่างยั่งยืน” ภายในงานมีการจำลองการทำสวนยางพาราแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสาธิตให้ผู้สนใจได้เยี่ยมชม

โดยเกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองได้ โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนการทำสวนยางรูปแบบใหม่ที่จะทำให้เกษตรกรอยู่รอดได้ด้วยความเข้มแข็ง บนหลักการพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืน และมีความมั่นคงในอาชีพการทำสวนยาง ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และในระหว่างการจัดงานได้มีการเสวนาเรื่อง “ฝ่าวิกฤติยางพารา พัฒนาสู่ความยั่งยืน” ปรากฏว่า มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการยางพาราไทยจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันเกษตรกรรวมกว่า 500 คนร่วมเสวนา ซึ่งข้อสรุปที่ได้

จากการเสวนาครั้งนี้ สกย. จะรวบรวมให้รัฐบาลใช้เป็นข้อมูลสำหรับวางนโยบายพัฒนายางพาราของประเทศ ในปี 2558/2559 และในอนาคตต่อไป.



# ไทยบริดจ์

# ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

25 เมษายน 2558 หน้า 7



## ยางพารา: ปัญหาต่างภาค

“การแก้ปัญหาให้ชาวสวนยางพาราวิธีเดียว นำไปใช้ทั่วประเทศ จะไม่สำเร็จ เพราะแต่ละภาคมีความแตกต่างกัน และการนำวิธีการเดียว มาเหมารวมใช้ทั่วประเทศจะทำให้ชาวสวนยางได้รับประโยชน์ไม่ทั่วถึง”

คำพูดตอนหนึ่งของ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับเชิญขึ้นพูดบนเวทีเพื่อต้อนรับ นายอำนาจ ปะติเสรมช.เกษตร ประธาน พิธีเปิดงาน วันพระยารัษฎา บิดายางพาราไทย และวันยางพารา แห่งชาติ ประจำปี 2558 ที่ จ.ตรัง เมื่อต้นเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา

ปัญหาชาวสวนยางแต่ละภาคแตกต่างกันอย่างไร...ทำไมถึงใช้ตำรา ยาผีบอกสูตรเดียวแก้ไม่ได้

ก่อนหน้านั้น สัปดาห์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดเสวนาเรื่อง “อนาคตยางไทย...จะไปทางไหน แนวทางการแก้ไขจะเป็นอย่างไร”

รศ.सानิต เก้าเอี้ยน ได้ฉายภาพความเป็นมาของยางพาราได้ชัดเจน... ภาคใต้เริ่มปลูกมา 100 กว่าปีก่อน เกษตรกรแต่ละรายจะมีพื้นที่ปลูกยาง ประมาณ 50-100 ไร่ แต่ครั้งเวลาผ่านมามีจวบจนปัจจุบัน อาชีพปลูกยาง ของคนภาคใต้ผ่านมาแล้ว 3-4 ชั่วอายุคน การถ่ายทอดอาชีพจากรุ่นสู่รุ่น จากทวด-ปู่-พ่อ-ลูก-หลานสวนยางที่เคยมีอยู่ 50-100 ไร่ ถูกแบ่งเป็นมรดก



มาเรื่อย จนแต่ละรายมีสวนยางเหลือเฉลี่ยแค่คนละ 5-10 ไร่ เมื่อยางราคาตก เหลือแค่ กก.ละ 40 บาท ถึงอยู่กันไม่ได้ เพราะผลผลิตที่ขายได้ไม่พอเลี้ยงชีพ

ซ้ำร้ายมรดกอาชีพสวนยางที่ตกทอดกันมา ยุคแรกเจ้าของสวนยาง ยังกรีดยังเองเป็น แต่มารุ่นหลังจ้างคนอื่นมากรีดยังแทน เจ้าของสวนยาง รุ่นใหม่กรีดยังเองไม่เป็น...รายได้ที่ไม่พอกินอยู่ยังต้องถูกแบ่งไปให้คน กรีดยัง ชาวสวนยางภาคใต้จึงเดือดร้อนหนักกว่าภาคอื่น

ไม่เหมือนชาวสวนยางภาคตะวันออกและภาคอีสานที่เพิ่งจะมีการ ปลูกยางทีหลัง เฉลี่ยแล้วแต่ละรายมีสวนยาง 25 ไร่ขึ้นไป ถึงยางจะ ราคาตกเหมือนกัน แต่เมื่อรวมรายได้แล้วยังมากกว่าคนใต้ เนื่องจากมี เนื้อที่มากกว่าและยังกรีดยังเองไม่ต้องไปแบ่งใคร เพราะได้ความรู้ และประสบการณ์มาจากการไปรับจ้างกรีดยังให้คนภาคใต้นั่นเอง

นี่คือคำตอบ...ที่ฟ้องให้เห็น คนแก้ปัญหาเรื่องยาง รู้ปัญหาจริง หรือเก่งท่องสคริปต์.

by: B

ชมชื่น ชูช่อ



25 เมษายน 2558 หน้า 12

■ สกย.อำเภอบ่อทองยื่นกู้500ล.เสริมสภาพคล่องธุรกิจแปรรูปยาง

## ผูกโรงงานผลิตยางแท่ง STR 20

คณะอนุกรรมการฯ ชลบุรี อนุมัติ  
วงเงิน 500 ล้านบาท ตามที่สหกรณ์กอง  
ทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด ยื่นกู้  
เพื่อก่อสร้างโรงงานผลิตยางแท่ง STR  
20 พร้อมเป็นทุนหมุนเวียนรวบรวมยาง  
พารา และเสริมสภาพคล่องธุรกิจแปรรูป  
ยางพารา

ชลบุรี : นายบุญเลิศ ศรีเข้ม ผู้  
อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและ  
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัด  
ชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุ  
กรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อ  
เชื่อมสถาบันเกษตรกรตามแนวทางพัฒนา  
ยางพาราทั้งระบบ ระดับจังหวัด ครั้งที่  
1/2558 โดยมีผู้แทนสำนักงานสหกรณ์  
จังหวัดชลบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ร่วมประชุม ณ สำนักงานสหกรณ์  
จังหวัดชลบุรี

นายประทีป หนูวรรณะ สหกรณ์  
จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้  
เพื่อพิจารณาการขอกู้เงินในโครงการ  
สนับสนุนสินเชื่อเชื่อมสถาบันเกษตรกรตาม  
แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบของ  
สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง  
จำกัด จำนวน 500 ล้านบาท ทั้งนี้ จาก

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป สหกรณ์มี  
สมาชิก 1,338 คน ซึ่งเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่  
และได้ดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามา  
จำหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลผลิต ธุรกิจ  
แปรรูปผลิตผลการเกษตร รวมทั้งมีการ  
วิเคราะห์แผนการดำเนินธุรกิจและศักยภาพ  
และวงเงินให้สหกรณ์กู้เพื่อสร้าง  
โรงงานผลิตยางแท่ง STR 20 พบว่า  
สหกรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้าง  
โรงงานผลิตยางแท่ง STR 20 ซึ่งโครงการ  
ของสหกรณ์มีความเป็นไปได้ มี  
รายได้เพียงพอที่จะส่งชำระหนี้และมี  
รายได้คงเหลือเมื่อสิ้นสุดโครงการ ระยะ  
เวลาคืนทุนไม่เกิน 6 ปี และโครงการนี้  
จะทำให้สหกรณ์สามารถดำเนิน ธุรกิจ  
เพื่อให้บริการสมาชิก และเป็นการเพิ่ม  
มูลค่าให้กับสินค้าเกษตรทำให้เกษตรกร  
ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบทางด้านราคา

นายบุญเลิศ ศรีเข้ม ผู้อำนวยการ  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  
การเกษตร กล่าวว่า คณะอนุกรรมการฯ  
ได้ลงมติเห็นชอบให้สหกรณ์กองทุน  
สวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด กู้เงินใน  
วงเงิน 500 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินกู้เพื่อ  
ลงทุนจำนวน 382 ล้านบาท เพื่อก่อ

สร้างโรงงานผลิตยางแท่ง STR 20 และ  
จำนวน 118 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงิน  
ทุนหมุนเวียนในการรวบรวมยางพารา  
และการรับซื้อวัตถุดิบ ซึ่งจะทำให้เกิด  
สภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจแปรรูป  
ยางพาราโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและ  
สหกรณ์การเกษตร จะนำไปพิจารณา  
อนุมัติต่อไป

ขณะที่ นายสุรเชษฐ์ เจริญจรชัย  
กรรมการดำเนินสหกรณ์กองทุนสวน  
ยางอำเภอบ่อทอง จำกัด กล่าวว่า การ  
ก่อสร้างโรงงานผลิตยางแท่ง STR 20  
จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกเพื่อเป็นการ  
ช่วยเหลือชาวสวนยางพาราเนื่องจาก  
ต้องขายยางก้อนถ้วยให้กับพ่อค้าคน  
กลางซึ่งถูกเอารัดเอาเปรียบ ทั้งการชั่ง  
และการวัดเปอร์เซ็นต์ยาง(DRC)สามารถ  
นำผลผลิตป้อนเข้าสู่โรงงานขายผลผลิต  
ได้ในราคายุติธรรมได้รับเงินปันผลเฉลี่ย  
คืนตามธุรกิจซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกมีราย  
ได้เพิ่มขึ้น และประโยชน์ต่อสหกรณ์ไม่  
ต้องพึ่งพาเงินทุนนอกระบบ สามารถ  
สร้างความเชื่อมั่นต่อสมาชิก เพิ่มศักยภาพ  
ของสหกรณ์ ในการดำเนินธุรกิจ  
ยางพาราในอนาคต



25 เมษายน 2558 หน้า 3



■■■■...วันก่อนถึงคราวกระทรวงเกษตรฯ แกลงผลงาน 6 เดือน นำโดย รมว. เกษตรฯ “ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา” ปลัดกระทรวงฯ “ชวลิต ชูขจร” พร้อมผู้บริหารระดับสูง ซึ่งแรกเริ่มประเดิมการแถลง ทันร่มด.ก็คืบคั้นยืนยันว่า โดยรวมประเทศไทยยังคงเป็นเจ้าโลกในการส่งออกสินค้าเกษตร ที่มีมูลค่าค่อนข้างมากเช่นเดิม และมีแนวโน้มต่อเนื่อง มีการส่งออกที่มีมูลค่ากว่าปีละ 1.3 ล้านล้านบาท ในขณะที่มีการนำเข้าสินค้าด้านการเกษตรมีมูลค่าเพียง 4 แสนล้านบาท ถือว่าไทยยังได้เปรียบดุลการค้า พร้อมประกาศเดินหน้าแก้ปัญหาภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบต่อไป...



ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

...จากนั้นทันร่มด.ก็ร่ายยาวผลงาน 1..2..3..4... จับใจความสำคัญได้ว่า 6 เดือนที่ผ่านมากระทรวงฯ สนองนโยบายรัฐบาล ที่เน้นดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ยั่งยืน แก้ปัญหานี้สินวางโรดแม่ปรับปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร ประมง ปศุสัตว์ บริหารจัดการผลผลิตการเกษตร ฯลฯ

งานนี้รมว.ปีติพงศ์ฯ หนักแน่นย้ำหนาว่า จากนี้ไปคงจะเน้นให้เกษตรกรพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้ามีคุณภาพเพื่อส่งออกมากขึ้น พัฒนาบุคลากร ที่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ขึ้นมา เพื่อรับช่วงต่อเกษตรกรรุ่นพ่อรุ่นแม่ปู่ย่าตายายที่เข้าสู่ชราแล้ว...

...ส่วนการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรยังเน้นสะสางปัญหาให้ถูกต้อง อาทิ เรื่องข้าวและยางพาราที่ยังหลงทิศ ถึงตอนนี้ นักข่าวประจำกระทรวงก็จี้ถามเรื่องของการแก้ปัญหาทางทั้งระบบ โดยเฉพาะสต็อกยางที่ยังคลุมเครือ รวมถึงโครงการมูลภัณฑ์กันชนซึ่งทันร่มด.ก็ให้คำตอบที่ทำเอากระจอกข้าวเป็นนึ่ง “ก็ไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร คนทำคิดอะไร เพราะโครงการที่ว่าเขาให้ซื้อเพื่อช้ราคาให้เอกชนซื้อตาม แต่สิ่งที่ทำคือ ไปซื้อเพื่อแทรกแซงราคาและซื้อเก็บในสต็อก งานนี้ก็ต้อไปว่ากันว่าจากนี้ไปจะแก้ปัญหากันอย่างไร สินค้าในสต็อกของง่อกาของใหม่จะเอาอย่างไร...”...อ้าว ก็ไหนรัฐบาลยันกัย้หนาเรื่องบูรณาการทำงาน เน้นปฏิรูปทั้งระบบ ไม่ทราบทันร่มด.ทั้งสองบูรณาการกันบ้างมั๊ยเอ๊ย...■■■■

■■■■...พอมาถึงผลงานของกรมปศุสัตว์ รมว.ปีติพงศ์ก็พุดถึงปัญหาที่กำลังเร่งแก้ หนึ่งในนั้นที่ตีปี๊บกันมานานคือ “ควายน้อย” ก่อนขยายความว่า ปัจจุบันควายไทยลดจำนวนลงเยอะ จนเริ่มพุดถึงการอนุรักษ์ “ควายไทย” ตามมา โดยร่ายยาวถึงสภาพปัญหา สาเหตุที่ทำให้จำนวนควายลดลง “...ผมก็ไม่รู้ว่าควายที่ลดจำนวนลง ควายหายไปไหน...ควายเอ๊ย!!!...” หยุดพุดไปเปียบหันไปมองทางโน้นที่ทางนี้ที่ ทำเอานักข่าวกระทรวงเกษตรฯ มองหน้ากันเล็กล็ก ประมาณถามกันว่า รมด.เป็นอะไร ค่าใครรีปาว ก่อนที่เจ้าตัวจะพุดต่อไปว่า “ผมไม่รู้จักจริงๆว่า ควายหายไปไหน สงสัยเขาเลี้ยงกันน้อยลงมั้ง ทั้งที่จริงๆแล้วควายไทยสามารถเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมส่งออกได้ ไม่ใช่เลี้ยงเป็นเพื่อนชวานายอย่างเดียว วันนี้หลายประเทศก็มาติดต่อซื้อควายไทยไปเป็นแม่พันธุ์มากเหมือนกัน ฉะนั้น รู้ไว้เถอะว่าควายไทยมีคุณค่า เมื่อจำนวนลดลงก็ต้องถึงคราวอนุรักษ์ ก่อนขาดแคลนหรือสูญพันธุ์ไป ซึ่งได้วางแผนปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ มุ่งอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ เพิ่มปริมาณฐานแม่กระบือ 45,250 ตัว ภายในปี 2562...” แฮมมม...ทัน รมด.เล่นอุทานไม่มีปีไม่มีขลุ่ยแบบนี้ สะดุ้งกันเป็นแถว ว่าแต่ไอ้ที่บอก “ควายน้อย” นะจริงรึทั้น...■■■■





25 เมษายน 2558 หน้า 23

ราคายาง


ประจำวันที่ 24 เมษายน 2558 หน่วย : บาท/กก.  
ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ


ชนิด	พฤษภาคม 2558		มิถุนายน 2558	
	กรุงเทพฯ	สงขลา	กรุงเทพฯ	สงขลา
ยางแผ่นรมควัน				
ชั้น 1	56.95	56.70	57.15	56.90
ชั้น 2	56.35	56.10	56.55	56.30
ชั้น 3	55.80	55.55	56.00	55.75
ชั้น 4	55.50	55.25	55.70	55.45
ชั้น 5	55.05	54.80	55.25	55.00
ยางแท่ง				
STR5L	48.70	48.45	48.90	48.65
STR5	46.80	46.55	47.00	46.75
STR10	46.10	45.85	46.30	46.05
STR20	45.70	45.45	45.90	45.65
น้ำยางชั้น 60% (High Ammonia 60%)	35.00	34.75	35.20	34.95

ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง

สำนักงานคลังจังหวัดตรัง จัดเวทีเสวนาวิชาการ “ทางเลือกชาวตรัง ฝ่าวิกฤตยางพารา”



 แหล่งที่มา : สวท.ตรัง

 วันที่ข่าว : 26 เมษายน 2558

นายวรสิทธิ์ จาตุรัตน์ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนคลังจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจของจังหวัดตรังในปัจจุบัน ภาวะหนี้สินครัวเรือนที่สูงขึ้น เนื่องจากสินค้าการเกษตร โดยเฉพาะราคายางพาราลดต่ำ สำนักงานคลังจังหวัดตรังในนามของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดตรัง (คบจ.ตรัง) ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง หอการค้าจังหวัดตรัง ชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัดตรัง และส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เห็นสมควรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยจัดให้มีการให้ข้อมูลข่าวสารตลอดถึง แนวทางการแก้ไขปัญหาภายใต้วิกฤตดังกล่าว

สำนักงานคลังจังหวัดตรัง จึงจัดเวทีเสวนาวิชาการ “ทางเลือกชาวตรัง ฝ่าวิกฤตยางพารา” ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจในเศรษฐกิจ สามารถปรับตัวและนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ขอยศพร อรรถไกรสิทธิ์

Rewriter : วสันต์พรพรย จำเริญนุสิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>